

จีนได้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีกับเกาหลีใต้และออสเตรเลีย

รายงานข่าวจากหน่วยงานด้านการค้าระหว่างประเทศของจีนแจ้งว่า เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นมา ที่ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างจีนกับเกาหลีใต้ และออสเตรเลีย มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ สำนักงานควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินค้าของจีนเปิดเผยว่า จีนมีปริมาณการนำเข้าส่งออกสินค้าของจีนกับเกาหลีใต้ และออสเตรเลียเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้การออกหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าก็มีปริมาณเพิ่มขึ้น ในช่วงเดือนแรกของปี ๒๕๕๙ การบังคับใช้ข้อตกลงนี้ รัฐบาลจีนระบุว่า ได้ออกหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าระหว่างจีนกับเกาหลีใต้ และออสเตรเลียเป็นจำนวนประมาณ ๙๗,๐๐๐ ฉบับ มูลค่าสินค้ารวมประมาณ ๖,๕๘๓ ล้านดอลลาร์ โดยคาดว่าจะมีผู้ประกอบการจีนทั้งหมด ๑๘,๖๑๒ ราย ส่งออกสินค้าไปยังเกาหลีใต้และออสเตรเลีย ซึ่งจะได้รับการลดภาษีมูลค่ารวมเป็น ๒๘๔ ล้านดอลลาร์ โดยข้อตกลงการค้าเสรีนี้ เป้าหมายหลักคือการลดอุปสรรคทางการค้า และเพิ่มความคล่องตัวของการขยายสินค้าและภาคบริการ

หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าในเขตพื้นที่พิเศษ คือ การลงนามในข้อตกลงการค้าพิเศษในระดับภูมิภาค หรือข้อตกลงการค้าเสรี โดยที่ประเทศสมาชิกสามารถใช้หนังสือรับรองนี้ในการรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งจีนจะให้สิทธิการลดภาษีสินค้าที่กำหนดตามข้อตกลงดังกล่าว เป็นการลดภาระในการเสียภาษีของประเทศคู่ค้า ทำให้การค้าระหว่างประเทศสมาชิกมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้านี้ถูกขนานนามว่า "กระดาษทองคำ" ซึ่งจะกลายเป็นกุญแจสำคัญของการขยายการค้าระหว่างประเทศสมาชิก นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการจีนได้ใช้สิทธิประโยชน์ตามข้อตกลงการค้าเสรีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รัฐบาลจีนได้จัดตั้งศูนย์อบรมและเผยแพร่การใช้หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าเพื่อส่งเสริมการส่งออก ซึ่งศูนย์อบรมนี้ได้ทำการฝึกอบรมผู้ประกอบการเป็นจำนวน ๑๗๒ ครั้ง โดยมีผู้เข้าอบรมมากกว่า ๓๐,๐๐๐ คน

ที่ผ่านมา ทางสำนักงานควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินค้าของจีนพยายามให้การสนับสนุนผู้ประกอบการจีน โดยมีการแก้ไขการออกหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าอย่างเต็มที่ โดยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการออกหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า มีการทดลองบันทึกข้อมูลหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้ากับประวัติผู้ค้าในรูปแบบเดียวกัน เพิ่มขอบเขตของผู้มาขอแบบฟอร์มดังกล่าวให้กว้างขวางขึ้น และใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ทั้งนี้สำนักงานควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินค้าของจีนรายงานว่า ในอนาคตจะมีการปฏิรูปขั้นตอนการออกหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อที่จะสอดคล้องกับข้อตกลงของเขตการค้าเสรี พร้อมทั้งแก้ไขอุปสรรคและปัญหาในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดนี้จะช่วยให้สินค้าส่งออกของจีนมีมาตรฐานที่สูงขึ้นและมีความได้เปรียบด้านราคา ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพของสินค้าจีนให้สามารถแข่งขันกับสินค้าทั่วโลกได้

.....

สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙